



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 หน้า 18 มูลค่าข่าว 190,697.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

หลายคนคุ้นชินกับผลโพลที่เป็นสถิติ รับรู้แล้วปล่อยผ่านไป แต่กับผลโพลนี้คงลืมไม่ลง เพราะถูกนำมาสะท้อนผ่านศิลปะการแสดง หากคำตอบได้ในงานมอบรางวัลการประกวดละครเยาวชน “Act Out Loud x U-Report ตอน เสียงของเยาวชน” ณ ละคร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

โดย นายโรมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า เพราะเสียงของเด็กและเยาวชนมีความหมาย ไม่แพ้เสียงของผู้ใหญ่ ยูนิเซฟจึงสำรวจเสียงของเด็กและเยาวชนผ่านโครงการยูริพอร์ต ซึ่งเก็บข้อมูลเยาวชนอายุ 13-24 ปี ผ่านระบบเฟสบุ๊กเมสเซ็นเจอร์ จากนั้นจะนำข้อมูลมาเป็นสิ่งประกอบการวางแผน หรือดำเนินการด้านนโยบายแก่ยูนิเซฟ หรือส่งต่อไปยังรัฐบาลองค์กรที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์ ทั้งนี้ เพื่อให้ผลโพลดังกล่าวเป็นที่น่าสนใจ ยูริพอร์ตจึงร่วมกับภาควิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อจัดประกวดดังกล่าว

การประกวดนี้มีนิสิตนักศึกษาจาก 18 สถาบัน รวม 100 กว่าชีวิตส่งผลงานเข้าประกวด โดยนำศิลปะการแสดง อาทิ ทอล์กโชว์ ละครเวที ยกผลโพลที่สำคัญให้ยังจับต้องได้ และน่าสนใจ

อย่างผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 77 ยอมรับได้หากผู้หญิงถูกดูยาง และมากกว่าครึ่งยังไม่เต็มใจที่จะปรึกษาเรื่องเพศกับพ่อแม่, ร้อยละ 61 พบเห็นหรือประสบเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว และร้อยละ

เปิดมุมมองสะท้อนสังคม ‘นิสิต มศว’ แง่คิดจาก ‘ดูยางอนามัย’



โรมัส ดาวิน



พันธกิจ-หลิมเทียนลี



70 ต้องการที่จะร่วมออกแบบและวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนกับครูประจำชั้น

โดยทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศคือ ทีม The Talkative แสดงทอล์กโชว์ชื่อ “พอกับ...อันนี้คืออะไร” ได้รับเสียงปรบมือล้นหลาม เนื่องจากการแสดงที่ได้ตอบกับผู้ชมโดยตรงและให้แง่คิด ระหว่างครอบครัวที่กล้าพูดเรื่องดูยางอนามัยกับลูก และไม่กล้าพูด

นายพันธกิจ หลิมเทียนลี นักศึกษาคณะศิลปกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า ปัจจุบันแทบไม่มีเยาวชนคนไหนกล้าคุยเรื่องเพศสัมพันธ์กับคนในครอบครัวเลย โรงเรียนก็ไม่สอน ทำให้เยาวชนส่วนใหญ่ไม่รู้ ทีมจึงทำการแสดงที่ทิ้งแง่คิดระหว่างเยาวชนกล้าถามคำถามนี้กับคนในครอบครัว และไม่กล้าถามเหมือนเดิม

“มองว่าในยุคนี้ การคุยเรื่องเพศสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องผิด ไม่ใช่เรื่องต้องปิด แต่ควรเปิดกว้างและทำให้เป็นเรื่องปกติ ต้องทำให้เรื่องที่เราหลายคนมองว่าผิดศีลธรรมเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องคุยกัน ไม่อย่างนั้นไทยก็คงเผชิญปัญหาท้องวัยรุ่นเป็นอันดับ 2 ในอาเซียนตลอดไป” นายพันธกิจกล่าว

เสียงเยาวชนผ่านศิลปะการแสดง